

OLINIQUE PELLERIN
93, Rue Pellerin

DOCTEUR TRẦN-V-ĐỒ
Téléphone: 20.912

M.B. Đ.Đ.Đ.
Bệnh đàn bà, con nít.
Bệnh phong tinh vân và
Hội kín (Rayons X) - Chay điện (Diathermie)

Phòng riêng rãi cho bệnh
Người ốm nằm riêng mỗi người một phòng

NHÀ MỒ TỬ TÂN
Sáng 8 giờ 15 giờ
Chều 8 giờ 8 giờ

Một sự thất - bại đau - đớn
Người Ý đã làm cho thực-hiện các chiến-tuyến hợp-nhất chống lại họ, của dân-chúng Ethiopia

(Tiếp theo)

Bởi những kẻ đã kể trên, người Ý đã làm cho tất cả các đầu óc Á và từ ghê hãi mà hợp nhất phần không lại, bất cứ là người Abyssin người Gallas, giáo thiên-chúa hay giáo Hồi-hồi v.v..

Bắt đầu cuộc chiến cũ, người Ý chỉ chú ý lấy lòng thù ghét của người Abyssin mà họ tưởng có thể đặc biệt chú ý hơn.

Chắc đọc giả còn nhớ việc ám sát phó-vương Graziani. Ngày đó, phó - vương đi cụy cùng Á - hoàng để cử hành lễ đản-sinh một công chúa Y. Người Abyssin đùng đùng từ bỏ họ và đem vào ông bạn tay lòng Cờ hàng nước người bị thương và phó-vương cũng mang nhiều vết thương. Tục thì họ phát xít đổ ra lực tìm cá thành, gặp ai giết nấy, đối chết cá đàn bà trẻ con ở trong nhà. Người ta tin họ bắt giết chết trong hòm đá.

Ngày kinh khủng ấy đã đảo thành một hồ máu giữa người Ý và người Abyssin chưa biết bao lâu mới lấp bưng.

Tất cả những ai đã từng ở Addis-Abeba tới, đều có thể nói lại với các ngài một đầu là. Những người Ý ở đây đều luôn luôn lo sợ như kẻ bị vấy, điếm đá không có thể, mà ban ngày qua lại cũng là một việc nguy-hiêm.

Mỗi tháng, người ta tin có đến hơn sáu mươi người lính bị giết hoặc chết một Cảnh-tượng không yên-dịnh, một người qua lại đều có thể lường biết.

Người Ý chỉ giữ một vài chỗ yếu-hại, mà họ đập những con đường nối liền nhau. Con đường chính là từ Asmara di Desdié. Họ lại con mọ con đường nối liền thành Addis-Abeba với xứ Gondar bằng hai nẻo, một nẻo qua Magdala, một nẻo qua Dibras Markos. Nhưng trên những con đường ấy, người ta chỉ có thể qua lại lúc ban ngày vài trước sau phải có xe súng hộ-vệ. Những đơn lính rải rác chỗ này chỗ khác sau những hàng rào sắt cũng đùng cách ấy để vận-tải lương thực.

Quản sự chiếm-linh ở đất Á

Sáu vạn lính da trắng và chừng 40 vạn lính thổ nhân hiện đang phòng giữ các xứ bao la và sẵn sàng khởi-loạn ấy. Rừng cột của quân đội thổ nhân là lập thành bởi những quân cũ người Ery, threé. Quân này tuy giỏi, nhưng người ta vì cần lập những đội quân mới đã phải trở lại quân ấy với những hàng lính tuyển

VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG

Công-ty hữu hạn vốn 250.000 đồng bạc
Sáng lập năm 1927
Hội quán: 117, Boulevard Charner, Saigon
R. C. Saigon n. 64

Đầy thép: **CREDITANA-SAIGON**
Đầy thép nói: **SAIGON - 21.826**

Công-ty nhận tiền **TIẾT-KIỆM** của bé tánh, tiền gửi sinh lời 3 ly rưỡi mỗi năm sau tháng tính một lần và nhập về vốn mà sinh lợi nữa. Tiền này muốn rút ra chừng nào cũng được.

Công-ty cho vay thế chấp và **QUỐC-TRÁI ĐỒNG-PHÁP**, và **QUỐC-TRÁI CREDIT NATIONAL** (được bảo đảm bởi Chính-phủ Đệ-Pháp hay là Đệ-Pháp phát hành hay là chịu bảo chứng).

Công-ty cũng nhận lãnh giữ cho bạn hàng và lãnh tiền lời nhưng về quốc-trái và nhận đó sẽ những phiếu nào có dự cuộc xổ số hàng tháng hay là hàng năm.

Bên-hội có mua báo **Pháp báo** **Tiết-kiệm** tối đẹp bằng số tiền, để cho bé tánh mượn dùng. Xin qui vị hãy đến hội-quả hay là viết thư mà hỏi cách thức mượn báo Tiết kiệm ấy.

(Vị công chuyện khác, xin hỏi thăm bên Hội)

PHARMACIE PRINCIPALE

SOLIREN

M. HEUMANN
MAGASIN
SAIGON

TU-NAM
1865

THỦ THUỐC
HIỆU LẬY

Khi cô SIMONE thức dậy...

... người có da đỏ có vẻ sáng láng lúc khi trời mát mẻ, bởi vì chiều hôm qua có da rêu mặt theo cách vệ-sinh. Suốt đêm da mặt có đều đặn sau sắc kỹ lưỡng để ngài ngại có thể làm cho trẻ người lại là nhờ có tuần lại các lượng-đạt dược dùm kem vệ-sanh là:

CRÈME SIMON

Và cũng như lúc đang sớm với các hạn, có Simone muốn cho thêm duyên nên lựa rằng một thứ kem luôn luôn tốt đẹp và giúp cô có một sắc mặt mịn màng tươi-tắn ấy là:

CRÈME SIMON M.A.T

Al muốn dùng thuốc Tây một tối bằng nhất?
Al muốn có người báo - chủ thiết kỹ càng,
các ton thuốc của các quan Đốc-Lo?

VẬY XIN QUI VỊ ĐẾN TẠI:

pharmacie franco-asiatique
PHÁP - Á ĐƯỢC PHÒNG
RUE DES MARINS, 219 - CHOLON

Tại đó sẽ có ông **PHẠM-HỮU-HÀNH** nhất hạng Báo chấ-sự, tiếp rước qui vị một cách mau-mua và vui-vẻ.
Thuốc mới và tốt nhất-hạng, giá lại rẻ.

Qui vị ở Lạc-Tĩnh gọi theo đến mua thuốc, thì chúng tôi sẵn lòng thì hành, giá thuốc tính sự lợi nhất phần lợi không tính tiền cước phí

Trong những trường-hợp ấy, người Ý quyết khó lòng mà noi chuyện công kích xứ-Somaliphep, nhất là lúc này họ đã hiểu họ sẽ phải đương đầu với người thổ nào rồi.

Tôi tưởng ở đây cũng cần phải nói rằng, thổ dân Á không phải là hoàn-toàn mờ-mịt với những việc phát sinh ở Âu-châu. Tháng chín trước họ tưởng rằng cuộc chiến-tranh không thể tránh khỏi, lập tức việc khởi biến của họ đùng ngay một tinh-cách mãnh-lãng. Thế cho nên hết móa mưa rồi mà những việc tập kích vẫn không ngừng. Lúc bấy giờ ở Addis Abeba, Cảnh-ta lo sợ hơn bao giờ hết.

Một người Ý nói với một người bạn tôi rằng: "Nếu có việc gì tôi sẽ trở sang Djibouti".

Sự nghi-ngờ như vậy chẳng riêng gì một người Ý.

Như vậy, tôi không có ý nói rằng, nếu chiến tranh phát-sinh ở Âu-châu, người Ý không hay chấy sẽ bị đuổi ra ngoài Á. Thực vậy những đoàn chiến sĩ da đen kia sẽ không để gì mà đuổi được một quân-đội da trắng đã đủ khi giới lại cai-quản châu đảo. Tuy vậy địa-vị người Ý lúc ấy sẽ không khỏi nguy-hiêm, vì không phải là đương đầu với những sự tập-kích tinh-cờ như mọi ngày mà là phải đối-phò với một cuộc toan-thế khời-biến.

Và chấy, những đội lính thổ nhân mà anh em đã khời biến những giống fallas mà bị người Ý lấy mất sức-vật và đợt mất láng những người hồi hồi mà bị sa sút vì mất cái nghề sinh-nhai của cha ông để lại, là việc hướng-dẫn cho các

Tên chỉ của bên hội: **LÀM VẺ VANG CHO XỨ SỞ MINH**

BÀN TRỊ SỰ DANH DỰ VÀ CỐ VẤN:	BÀN TRỊ-SỰ VÀ QUẢN LÝ
Chủ tịch: NGUYỄN ĐÌNH-KHIÊM (suy nghĩ đa từ lực)	Chủ tịch: M. TRƯƠNG-TÂN-VI
Phó chủ tịch: M. TRẦN-TRINH-TRẠCH (được bầu cử chiều theo điều 24 trong điều lệ)	Quản lý hành sự: M. NGUYỄN-TÂN-VÂN
Hội viên: DR BAILLE DE LANGBIENAUDIERE	Hội viên: M. BUI QUANG-CHI
• M. Denis LÉ-PHAT-AM	• ĐẶNG-VĂN-DÂN
• M. LUY-VĂN-LANG	• Alexis THÁI V. LÂN
• DR NGUYỄN-VĂN-THINH	
• DR TRẦN-VĂN-ĐƠN	
• DR TRẦN-NHƯ-LÂN	
• M. TRINH-DINH-THẢO	
• NGUYỄN-THANH-LIÊN	Tổng lý: M. Paul LÉ-VĂN-GỒNG

thương đoàn những người ấy vừa sợ lại ghét người Ý chấy là họ sẽ về hòa với bọn làm loạn.

Những lượng lâu mà Ý (chứ trừ ở chỗ các quân sự trung-tâm như ở Asma, Mago, Adama v.v. v.v., sẽ không bao lâu mà khời-biến. Ta hãy giả-định thời kỳ ấy là hai hoặc ba tháng. Lúc bấy giờ họ sẽ phải đánh lại, ngang qua một xứ đang đầy loạn, đang say sưa những hi vọng về sự phục thù. Phải! Tinh-thế ấy chấy có thể khôn đồn làm.

Người Ý, động nói đến người pháp, họ cho rằng: cái mà chớ người pháp ở Djibouti là một việc Fachtol da thứ hai.

Nhưng tôi cũng đã gặp những thiếu gì người Ý khôn ngoan hơn, những người ấy đều hiểu biết họ ở ấy không chắc-chắn gì và luôn luôn nhớ đến Adoua

BAU ĐƠN LÀM CHỊ!
nếu không sợ nguy hiểm gì mà tránh khỏi sự đau đớn.

ASPIRINE
USINES DU RHONE

...đang những đờ bệnh

NHÓC ĐẦU
ĐAU ÓC
ĐAU RĂNG
ĐAU BỤNG ĐỤC

Lại còn làm cho thân thể khỏe mạnh ra

ASPIRINE
USINES DU RHONE

thì mới có được thuốc trong sạch, không tạp bằng dục, da giá và trị tim

Tây-du

Độc báo mà không đọc tờ **« Nông Công Thương »** là người chưa từng đọc báo

clinique médicale

Gác đường Mạc-vị Albert 1^{er} tại Bâche Saigon
Téléphone: N. 285

DOCTEUR Phan-tân-Thiệt

Se assistent en dermatophylogie à l'hôpital St-Louis Paris
Ancien médecin adjoint aux services de Dermatovénéréologie créée par le Ministère de l'Hygiène pour la lutte antisyphilitique.

Có phòng nuôi bệnh già và phòng thường hạng nhất có đủ tiện nghi
Có nơi để tắm máu, tắm nước tiêu, nước óc, xét vi trùng bằng kính hiển vi - có chỗ riêng để soi đèn (radio diagnostic) và chữa bệnh bằng quang tuyến (dermatovénéréologie, ondes courtes).

Trị các chứng bệnh và chữa-vết các chứng bệnh đốm-bà, bệnh đốm sần đen sượng, bệnh hắc-thiêu kinh-sơn.

TẬP «SU-PHẠM HỌC-KHOA»

XUẤT BẢN MỖI THÁNG MỘT KỶ

Giá đóng tiền tập S. P. H. K. (Cả phần thầy giáo)... .. 5100

Chương trình giáo-dục và việc giảng dạy của các trường tiểu học và trung học ở các thành phố và thị trấn... .. 5100

Pháp-Quốc Đại-Dược Phòng
111-113, đường Catinat - Saigon



Nhà thuốc rộng lớn hơn hết và kim thời hơn hết trong cõi Đông-Pháp. Công-đoàn mua bán sản phẩm khéo léo thành ra một nhà thuốc-dùng vào hàng nhất trong các đại dược-phòng.
Bên dược-phòng chỉ bán riêng các thuốc theo đơn hàng của các bệnh nhân, vì chỉ cần trả riêng - những thuốc theo đơn riêng của bệnh nhân Pháp và của ngoại bang

CHUYỆN NGẮN « Đàng trụy lạc »

Anh có biết chàng? Em đau khổ lắm, cũng vì ai mà thân em ngày nay phải đi dờ dờ như chiếc thuyền con đang bị ngọn sóng vấp vờn giữa bể.
Thân em bây giờ đang bị gia-dinh ruồng bỏ. Ở! Em phải xa cái nhà mà trước là chỗ chôn nhau cắt rốn, cũng mấy em trở chuyên, cũng bán đứng buổi cơm chiều, cũng nhau ngã một giường đập một mền - nay cũng vì ai mà thân em phải trôi dạt giao cho thời gian sai khiến.

Em ra đi với gói quần áo - văng vẳng - 20 bạc của em liên lạc vì em đứng tự do đi chờ không thể ở nhà. Em quyết đem thân ra đổi bù chước tội của em làm thầy tư bấy lâu.
A ờ! Em cũng tưởng cũng anh nói chắc mỗi sắc cam - em thương anh lắm chỉ âm-thầm chịu nỗi đau đớn, vì gia pháp nghiêm khắc vì phẩm giá của gia-dinh mà em rặng che giấu cái cảm giác ái-linh cho đi đàng trụy lạc! Anh ơi!

Em nhẹ nhàng nói anh ơi! Yêu nhau mà chẳng sống cùng nhau chỉ vì kẻ bên trái, người góc bể, từ đây phải đành tìm lấy một chốn sống yên ổn mới được sống yên ổn. Anh là người lương thiện - anh đã có vợ rồi đấy, mà anh còn đem em ra giữa bể, anh ngồi ngắm, mắt linh, miệng cười ba đảo lặn bỏ thân em. Anh là người hay là chi? mà anh lại đi như thế? Em là chơn thật, em lường anh chơn thật như em. Nào nghe anh thốt từ câu hình từ chớ em từ rằng: « Anh người chưa vợ! - anh nguyên cùng em nói chắc mỗi sắc cam - em thương anh lắm chỉ âm-thầm chịu nỗi đau đớn, vì gia pháp nghiêm khắc vì phẩm giá của gia-dinh mà em rặng che giấu cái cảm giác ái-linh cho đi đàng trụy lạc! Anh ơi!

Em không muốn làm bận lòng anh, thì em cầu xin anh đừng làm bận lòng em. Hãy để cho em chước lợi...
Ai đấy? Ấy là con của ông Hương-giáo Đ., nghĩ nghề chớ làng Đông - hóa vậy. Ông Hương nhà giàu từ trước, cũng nhà tư cần-kim của vợ chồng ông, vợ ông đã quá vãng năm rồi để lại cho ông bà mạt gái, một bé trai, cô thứ hai đó có chồng rồi. Lớn có thứ ba mới dốt mạt, với sắc lòng-lấy như hoa vừa hé nở, còn yên lặng giữ trong những cánh đũa-dang một môi hương thơm, tươi mới lắm cho người là để trong lòng em mọi cái trong cách của cô em gái con. Tên cô là B... cũng nhiều tư-tế cậy mai mối nhưng chưa đẹp duyên, cầm chưa hoa giơng có van sôn khắp cửa phòng từ.

Nhờ ông Hương giáo Đ. có niềm chí van-minh, nên việc hôn-nhơn của cô, riêng về cô ra chọn.
Lâu lâu cô B... lại đi Vàm Láng (Gocong) thăm bà ngoại nắng, vì từ số phía ngoài ở Vam-lang.
Nhờ dịp may mắn như thế mà cô thấy giáo L... đi y, bị giọng em-ai-dương của bà Tr... (người mai-môi của thầy L... ở Đông-hoàn nên có lý thương thầy L...)

Trời đầy cô B... bị khối tình sai khiến, quên hẳn bà nhà ra đi theo thầy L... một ít lâu. Ở! chẳng có rõ ràng thầy L... số vợ... Cô ăn nắng đã với đánh trở về. Cô không thể chịu tiếng gièm-xièm của làng-giềng nên xin ông Hương Đ... đi một ít lâu tránh tiếng và cô đã gặp tác thể không khi nào trở lại với thầy L...
Trời nghiệp cho thầy hương chỉ ở, vì con mình nó làm như vậy, bây giờ biết tình sao? (Hàm từ nào ăn thì con) ông đã thầy có ăn nắng từ hồi nên ông cho cô đứng thông thả, làm cách nào

CUỘC XỔ SỮ ĐÔNG-PHÁP

KỶ TƯỞNG NHỚT 1939
800.000 đồng chia làm 4 sê-pi 200.000 vé mỗi vé một đồng

SÊ-PI THỨ NHẤT Từ số 000.000 đến 100.000 4.700 vé	SÊ-PI THỨ NHAI Từ số 100.000 đến 200.000 4.700 vé
Xổ lại Hanoi ngày 4 Fevrier 1939 1 vé trúng 4.000 \$ 8 - - - 1.000 16 - - - 500 80 - - - 100 200 - - - 50 400 - - - 25 4.000 - - - 10	Xổ lại Hanoi ngày 4 Mars 1939 1 vé trúng 4.000 \$ 8 - - - 1.000 16 - - - 500 80 - - - 100 200 - - - 50 400 - - - 25 4.000 - - - 10
SÊ-PI THỨ BA Từ số 200.000 đến 300.000 4.700 vé	SÊ-PI THỨ TƯ Từ số 300.000 đến 400.000 4.700 vé
Xổ lại Hanoi ngày 17 Avr 1939 1 vé trúng 4.000 \$ 8 - - - 1.000 16 - - - 500 80 - - - 100 200 - - - 50 400 - - - 25 4.000 - - - 10	Xổ lại Hanoi ngày 5 Mai 1939 1 vé trúng 4.000 \$ 8 - - - 1.000 16 - - - 500 80 - - - 100 200 - - - 50 400 - - - 25 4.000 - - - 10

BÓN SỐ LỚN
chung cho bốn sê-pi
Xổ lại HANOI Ngày 5 Mai 1939

1 vé trúng 80.000 \$	1 - - - 80.000
2 - - - 8.000	

DOCTEUR
+ VÔ-DUY-THẠCH +
50, Boulevard Bonard - Saigon 50
Téléphone : 20.974

Chuyên trị đủ các chứng bệnh nhất là tá bại và những bệnh sau khi sanh sảng.
Muốn rước đi xa giờ nào cũng được.

QUAKER OATS
BẮC KINH ĐOÀN QUAKER OATS
- Về thì đơn giản
- Không biết tốt phần nào
- Thì hãy cho Jane VITA-MINE B.

Thần thuốc chứng bệnh thiếu máu, thiếu sắt, thiếu vitamin B...
- Về thì đơn giản
- Không biết tốt phần nào
- Thì hãy cho Jane VITA-MINE B.

Thần thuốc chứng bệnh thiếu máu, thiếu sắt, thiếu vitamin B...
- Về thì đơn giản
- Không biết tốt phần nào
- Thì hãy cho Jane VITA-MINE B.

HÀNG SÀO-MÈ
La Providence et
L'industrielle du Nord
ÔNG BOY-LANDRY
Lâm Đại-ly - 17, Place du Théâtre, 17 - SAIGON

Hàng hóa-không này chuyên lo báo-khả cho những xe hơi, nhà cửa, phố và hàng hóa cho anh em. Nhà máy người ở Saigon, Cholon hoặc ở trong Lục-tinh mà cần báo-khả với hàng này, sẽ gặp lúc rủi ro hư hại việc gì, thì hàng sẽ bồi-tường một cách rất mau lẹ về công. Xin anh em lưu-ý...

Có 23 tờ là bị số 02 cho chúng và chỉ sai về, trúng là đặc đặc một vé số, của các ông và các ông phải ngay và đúng như từ. Tài dụ số 275 trúng là đặc đặc, những số 375.000, 200.000, 275.000, và các...
Số được là số 01 số 5

Sau này cho vãng lòng cô gia - đình của cô.
- Mười một giờ trưa vào mùa hạ nắng gắt buốt lên, thỉnh thoảng lắng gió hiu-hiu đưa qua làm cho con người khó chịu về công nhân ngày 2 Avril 1939 cô B... qua gang đó đi Vàm-Láng mà cũng chưa biết có vợ đi đâu...
Coi đó khi sự thời, thúc giục hành khách. Qua hiệp thứ ba đó tách khỏi bãi, tương bươm từ từ ra khơi. Vai dốt mắt thám quang nắng thêm-gấm vòm trời như lộng gió tâm-hồn theo áng mây bay...
TR ANH-TRUY

MỜI LẠI
Dià BÉKA
lài-từ
Vọng cổ nhịp 16
J. Keller, Importation
72 rue Mac-Mahon

Độc báo, mà không đọc tờ « Nông-công Thương » là người chưa từng đọc báo

PROVINCE DE TRAVINH

Cuộc Xổ số trúng số Hội-cho Trávinh

Xổ ngày: 9 Avril 1939
Số những số trúng

Table with columns for various lottery numbers and their corresponding prizes.

Nét Mực thừa

(Theo theo trường nhứt)
Thì mới biết, chớ không đả tức thì...
Tôi đã thừa tình chắt lá hết...
Không mang đũa, đũa rớt ra tiếng...

NAM-TRUONG-SOC

Giả cao-sou

(Thường hàng 1.18 kđ
Số 10015-339 hàng nhứt 1.100
Ngày nhứt 1.14

Sở QUẢN THƯ CHỦ QUYỀN

Phòng việc tại Mytho

Tờ rao

mắt bốn lá bằng khoán

Quan Quan thì điển thờ là Mytho...

Tờ rao

mắt bốn lá bằng khoán

Quan Quan thì điển thờ là Mytho...

Quan Quan thì điển thờ là Mytho

Quan Quan thì điển thờ là Mytho...

Quan Quan thì điển thờ là Mytho

Quan Quan thì điển thờ là Mytho...

Quan Quan thì điển thờ là Mytho

Quan Quan thì điển thờ là Mytho...

Quan Quan thì điển thờ là Mytho

Quan Quan thì điển thờ là Mytho...

Quan Quan thì điển thờ là Mytho

Quan Quan thì điển thờ là Mytho...

Kết-quả cuộc tuyên-cử hội-đồng quân-hạt

(Theo theo trường nhứt)

Được chấp đưa trở lại như vậy theo ông...
Sở De Lachevrotiere
M.M. De Lachevrotiere 1824
E. Arnoux 1149
H. Bannier 1200
P. Bailou 1200
J.B. Barthe 1214
E. Bégé 1209
Jean Boniss 1003
A. Boudier 1091
R. Bessière de 1091
H. Bessière 1150
M. Bessière 898
J. Bessière 1248
J. Leroy 1085
P. Oriol 1091
L. Parnaque 1081
A. Vergas 918

Sở Bonivicini
M.M. Hérold 488
H. Bonvicini 488
G. Durwell 488
P. Expérisse 488
R. Fougère 488
G. Gueldre 322
F. Heaz 378
G. Joligard 679
J. Joligard 679
E. Peysson 677
A. Poucaud 677
A. Poucaud 677
H. Roubert 677
F. Tourlet 677
N. Tr. Tr. 677

Những công-di-đa độc lập
M.M. Franchini 1023
Lubasthe 495
L. Leberch 616
Arsoch 405
Ting giờ chết
Q. Văn tại Thị Trưng-công
Thần đ. c. v. 2470
Ông Nguyễn Văn Trưng-công
Ông Nguyễn Văn Trưng-công
Ông Nguyễn Văn Trưng-công

Bên phía người Pháp
Ông Lê Văn Lương
Ông Lê Văn Lương
Ông Lê Văn Lương
Ông Lê Văn Lương
Ông Lê Văn Lương

Một đêm hát giúp hội Thi-thảo Phước-lông
Rachgia. - Đêm 8-4-39
ban tri-sự hội thi thảo Phước-lông
đem hát để lấy tiền giúp
cho hội thi thảo Phước-lông

Vụ thầy Hoà tư sai
Trong số các nhà thầy bói
vừa qua, chúng tôi đợc tin thầy
Phan Văn Hòa, làm thầy bói
phong Thủy-mã, là học trò
của ông Phan Văn Hòa và bà
Châu Thị Hòa

Quan Quan thì điển thờ là Mytho
Quan Quan thì điển thờ là Mytho
Quan Quan thì điển thờ là Mytho
Quan Quan thì điển thờ là Mytho
Quan Quan thì điển thờ là Mytho

Thị-trường

Giá lúa

Table with columns for rice prices and other market data.

Bấp

Giá thị trường

Giá thị trường

Đũa khò

Đũa khò

Heo

Heo

Đường

Đường

Giá gạo

Giá gạo

Giá bạc

Giá bạc

Vé quốc-trái

Vé quốc-trái

Giá đồng bạc cu

Giá đồng bạc cu

KẾT-QUA CUỘC ĐUA NGỰA

Chưa-nhứt 16 Avril 1939

ĐỘ THỜ NHỚ

ĐỘ THỜ NHỚ

ĐỘ THỜ NHI

ĐỘ THỜ NHI

ĐỘ THỜ BA

ĐỘ THỜ BA

ĐỘ THỜ TƯ

ĐỘ THỜ TƯ

ĐỘ THỜ NĂM

ĐỘ THỜ NĂM

ĐỘ THỜ SÁU

ĐỘ THỜ SÁU

ĐỘ THỜ BẢY

ĐỘ THỜ BẢY

ĐỘ THỜ TAM

ĐỘ THỜ TAM

ĐỘ THỜ BỐN

ĐỘ THỜ BỐN

ĐỘ THỜ NĂM

ĐỘ THỜ NĂM

ĐỘ THỜ SÁU

ĐỘ THỜ SÁU

ĐỘ THỜ BẢY

ĐỘ THỜ BẢY

ĐỘ THỜ TAM

ĐỘ THỜ TAM

ĐỘ THỜ BỐN

ĐỘ THỜ BỐN

ĐỘ THỜ NĂM

ĐỘ THỜ NĂM

ĐỘ THỜ SÁU

ĐỘ THỜ SÁU

ĐỘ THỜ BẢY

ĐỘ THỜ BẢY

ĐỘ THỜ TAM

ĐỘ THỜ TAM

ĐỘ THỜ BỐN

ĐỘ THỜ BỐN

ĐỘ THỜ NĂM

ĐỘ THỜ NĂM

ĐỘ THỜ SÁU

ĐỘ THỜ SÁU

ĐỘ THỜ BẢY

ĐỘ THỜ BẢY

ĐỘ THỜ TAM

ĐỘ THỜ TAM

ĐỘ THỜ BỐN

ĐỘ THỜ BỐN

ĐỘ THỜ NĂM

ĐỘ THỜ NĂM

ĐỘ THỜ SÁU

ĐỘ THỜ SÁU

ĐỘ THỜ BẢY

ĐỘ THỜ BẢY

TIN VĂN

Ngày 16 April 1939 theo giá tin

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường

Giá thị trường